



Những điều căn bản tôi được biết về HỒN NHỎ và ĐẠO BINH HỒN NHỎ

HN Phêrô Nguyễn Văn

Đạo Binh Hồn Nhỏ (=ĐBHN) ra đời trước khi Cộng Đoàn Saddleback (tên nguyên thủy của CD Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp) được thành lập. Các Hồn Nhỏ sống âm thầm và đi song hành với các đoàn thể bạn. Lấy đức khiêm nhường làm đồng phục và làm nền tảng cho cuộc sống tâm linh theo gương Thánh Bồn Mạng Têrêsa Hải Đồng Giêsu.

1- Hồn Nhỏ là gì và phát xuất từ đâu ?

Hồn Nhỏ là một nếp sống, nhấn mạnh tinh thần bé nhỏ và đơn sơ, được Thiên Chúa mạc khải, phát xuất từ Thánh Kinh :

- Cựu Ước : “Ai bé nhỏ hãy đến với Ta.” (CN, 9:4)
- Tân Ước : “Nước Trời thuộc về những ai giống như trẻ thơ”. (Mc,10:14b)

2- Đạo Binh Hồn Nhỏ là gì và phát xuất từ đâu ?

Đạo Binh Hồn Nhỏ là một Đoàn Thể Công Giáo đặt nặng phần **nội tâm**, “*một công cuộc cứu độ phát xuất từ Thánh Tâm Chúa Giêsu*” (TĐTYNH ngày 30-12-72).

Được thành lập nhằm **mục đích** :

a- Chống Đạo Binh Satan (TĐTYNH ngày 10-10-67), dưới quyền chỉ huy của Nữ Tướng Maria (TĐTYNH ngày 9-5-67), bằng những khí giới sắc bén sau đây :

***Đơn sơ, Phó thác, Khiêm nhường,
Thứ tha, Từ bỏ, Yêu thương, Nguyện cầu.***

b- Cố gắng tiến tới đời sống thánh thiện (Mt, 5:48), bằng cách chu toàn bốn phần hằng ngày vì lòng mến Chúa, yêu người.

3- Linh Đạo : của Đạo Binh Hồn Nhỏ chính là Đường Thờ Ấu Thiêng Liêng của Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hải Đồng Giêsu mà Chúa Giêsu đã vạch ra trong Phúc Âm : “*Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.*” (Mt, 18:3).

4- Việc làm cụ thể : của Hồn Nhỏ là :

Hàng giây kết hiệp cùng Thầy Giêsu Thánh Thể ngát ngát ân tình.

Hàng ngày, đền tạ, dâng mình,

Hy sinh tặng Mẹ mười Kinh Kính Mừng.

Hãm mình cầu nguyện không ngừng,

Ham nghe Lời Chúa, xin vâng ý Ngài.

21 hàng tháng là ngày

Yêu thay, Đền tạ nhờ Thầy Giêsu.

Ăn chay, cầu nguyện cần cù,

Hy sinh, tránh tội, không thù giặc ai.

Hàng năm có một ngày biệt kính

Têrêsa vị Thánh khiêm nhu.

Trong Cộng Đoàn, các Hồn Nhỏ sẵn sàng thực hiện mọi công tác được Ban Chấp Hành trao phó.